

เศรษฐกิจโลกครึ่งปีแรกและแนวโน้มปี 2016 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างช้าๆ จากแรงกดดันของภาระหนี้ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การค้าโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงครึ่งแรกปี 2016 ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และในปี 2016 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

เศรษฐกิจยูโรโซน GDP ไตรมาสแรกปี 2016 อยู่ที่ร้อยละ 1.7 (%YoY) ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และในปี 2016 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง



ตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง



ภาคการส่งออกหดตัวเล็กน้อยตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ยังคงอ่อนแอ



อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว



ความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด



การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน



ราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นปัจจัยกดดันทำให้อัตราเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายได้ช้า



มาตรฐานสินเชื่อผ่อนคลายขึ้น



ความกังวลต่อผลกระทบของ Brexit



GDP Q2/2016
1.2 (%YoY)



เศรษฐกิจจีนช่วงครึ่งแรกปี 2016 มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง และในปี 2016 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงและขยายตัวต่ำกว่าปี 2015

เศรษฐกิจญี่ปุ่น GDP ไตรมาสแรกปี 2016 ขยายตัวได้เล็กน้อย และในปี 2016 เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ



นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง



การปฏิรูปเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตของอุปสงค์ในประเทศแทนการพึ่งพาการส่งออก



นโยบายภาครัฐที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงิน



ข้อจำกัดด้านการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เงินเยนที่แข็งค่าขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

GDP H1/2016 **6.70 (%YoY)**

GDP Q1/2016 **0.1 (%YoY)**

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี รวมทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.0-3.5 และเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2559 ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรก

ปัจจัยสนับสนุน



1 การเร่งใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่



2 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง



3 ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ



4 แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงครึ่งหลังของปี

ปัจจัยเสี่ยง



1 ความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก



2 ความผันผวนในตลาดการเงินและแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท



3 สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง



4 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับต่ำ